



ที่ สธ ๐๙๐๔.๐๕/๖๗๕๙

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เป้าหมายเบื้องต้นการจัดบริการใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุทุกสิทธิโดยภาครัฐปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการของแผนงาน
ทันตสุขภาพผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนารูปแบบ ระบบ
คุณภาพ และการเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีกลยุทธ์ในการเพิ่มการเข้าถึงบริการ
แบบผสมผสาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป มีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสมและในส่วนของมาตรการ
ฟันฟู้ได้กำหนดเป้าหมายการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐,๐๐๐ ราย
ตามสัดส่วนประชากรสูงอายุของแต่ละจังหวัด อ้างอิงข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน สถิติประชากรและบ้าน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด ดังนี้

๑. จัดบริการใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุทุกสิทธิโดยภาครัฐ ตามเป้าหมายเบื้องต้นการจัดบริการ
ใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุทุกสิทธิโดยภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากจังหวัดมีความประสงค์จะปรับเพิ่ม/ลด
เป้าหมายรายจังหวัดขอให้แจ้งเข้ามาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: khachanareephat.k@anamai.mail.go.th
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ให้พิจารณาผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเป็นลำดับแรก หากไม่มีผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
เข้ารับบริการ ให้พิจารณาผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นลำดับต่อไป

๒. การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีผู้สูงอายุมีบัตรทอง เบิกผ่าน e-claim ของงานประกันสุขภาพ
ในโรงพยาบาล กรณีผู้สูงอายุใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ขอความอนุเคราะห์เก็บค่ารักษา
พยาบาล รายละเอียดไม่เกิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๑๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: Dentalhealth@anamai.mail.go.th